

Chất lượng tốt 5mm vàng phản chiếu nổi bóng kính nhà sản xuất

Kính phản xạ vàng 5mm

Kính phản quang vàng 5mm cũng được đặt tên là thủy tinh phủ bằng vàng 5mm, thủy tinh màu vàng 5mm, thủy tinh cách một lớp 5mm. Ly được phủ một hoặc nhiều lớp vật liệu hợp kim, hợp kim hoặc kim loại trên bề mặt thủy tinh để thay đổi các tính chất quang học của kính để đáp ứng các yêu cầu nhất định. Nó có thể kiểm soát hiệu quả việc truyền ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại thấp.

Đặc điểm của kính phản xạ 5mm vàng

Độ dày: 5mm. Độ dày khác có sẵn như [Kính phản xạ vàng 4mm](#), Thủy tinh phản xạ vàng 5.5mm, thủy tinh phản chiếu vàng 6mm, thủy tinh phản chiếu vàng 8mm, thủy tinh phản xạ vàng 10mm
Màu sắc: vàng. Các màu khác được chấp nhận như màu xanh đậm, xanh Ford, đồng Euro, đồng bằng vàng, màu xanh đậm, F-xanh, xám đậm và đồng Euro ...
Kích thước có sẵn: 2140 * 3300mm, 2140 * 1650mm, 2250 * 1650mm, 2440 * 1650mm, 2250 * 3300mm, v.v ... bất kỳ kích thước tùy chỉnh nào cũng có thể được chấp nhận.

Đặc tính của thủy tinh phản xạ vàng một chiều 5mm

Thủy tinh phản xạ vàng 5mm được biết đến như tiết kiệm năng lượng, điều khiển năng lượng mặt trời và chống thấm ... Ưu điểm của nó như sau:

Màu sắc: thủy tinh phản xạ vàng 5mm có thể làm tinh lọc kính phóng to lượng ánh sáng nhìn thấy được và cung cấp độ trung lập màu.

Khả năng hiển thị: Thủy tinh phản xạ trắng vàng 5mm cũng có lớp phủ kim loại đặc biệt giúp bạn nhìn thấy, ngăn không cho mọi người nhìn thấy, để giữ sự riêng tư trong suốt cả ngày.

Glare Control: Cho phép ánh sáng tự nhiên vào trong tòa nhà, đồng thời làm giảm chói.

Áp dụng kính phản xạ vàng 5mm

1. Kính phản xạ vàng 5mm có thể được cắt trực tiếp và sử dụng cho kính cửa sổ trang trí.
2. Nó có thể được tempered như thủy tinh phản xạ ánh sáng vàng 5mm và áp dụng như thủy tinh đồ nội thất trang trí như thủy tinh nội các.
3. Khi dán với tấm kính khác như kính 4mm vàng phản chiếu, được sử dụng rộng rãi cho kính lan can vv
4. Khi xử lý sâu với các tấm kính khác vào thủy tinh cách ly màu 4 + 4mm, nó có thể được sử dụng như kính treo tường vv

Sản phẩm khác:

Ngoại trừ thủy tinh phản chiếu vàng 5mm, sản phẩm khác bạn có thể nhận được từ JIMYGLASS như thủy tinh phản xạ màu xám tối 5mm, thủy tinh phản chiếu màu xám Euro 5mm, thủy tinh phản chiếu xanh Ford 5mm, [Thủy tinh phản chiếu xanh đậm 5mm](#), [Thủy tinh phản chiếu xanh tối 5mm](#), Thủy tinh phản xạ F-5mm, thủy tinh phản xạ tối 5mm, [Thủy tinh phản xạ đồng Euro 5mm](#) vv

Hình ảnh của kính phản xạ vàng 5mm



Gói và tải an toàn cho kính phủ vàng 5mm



Bức tường kính phản xạ vàng

